

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

EPG – ลากแนวโน้มเพียวๆ เลย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เริ่มจะหาหุ้นที่เป็นขาขึ้นจริง ๆ ยากแล้ว แม้ว่าจะมี แต่ก็เหมือนราคาจะมาไกล

หรือมอง ๆ ดูแล้ว ก็เรียกว่า อยู่พื้นที่ตอๆ กันหลายตัว ครั้นจะเอามาเข้าบาดตา ก็กระไรอยู่ แต่ถ้าว่า สวย หรือ ดูดีใหม่ ก็ดีถ้ามีราคาต่ำๆ มา... แบบว่า มีอยู่ยังไม่ต้องขายเลยแหละ ไม่ว่าจะ AOT BGRIM หรือ แม้แต่ COM7 ที่ดูๆ กันไปเร็วๆ นี้ ... แต่ก็อาจจะดีสำหรับคนที่ชอบหุ้นราคาต่ำๆ ชอบซื้อช้องถูกๆ นั่งช้อปเข้าพอร์ตช่วงปลายๆ ปักกันได้สบายเลย แบบว่าค่อยๆ ซื้อเก็บ ยิ่งมีราคาถูกในวันหน้า ก็ยิ่งชอบกันไปใหญ่... อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของคนชอบลงทุนแบบมองยาวๆ หน่อย หรือว่า ถือหุ้นได้ไม่หวั่น ไม่ว่าจะขึ้นวันไหน หรือจะขึ้นเมื่อไหร่ ไม่สนใจ แต่ถ้าขึ้นแล้วมีกำไร คือของชอบ คือ กำไรที่พอใจ ก็จะขาย ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็อย่างที่เคยกล่าวแหละครับ การลงทุน นอกจากรู้อะไรให้มากๆ แล้ว รู้วิชาแบบเทพๆ แล้ว ก็ต้องรู้ตัวเอง ต้องเข้าใจตัวเองว่า เป็นนักลงทุนแบบไหน ถนัดการซื้อขายแบบไหน... ในส่วนของคอลัมน์ บาดตาเซียน นั้น อาจจะเน้นไปในทางข่าๆ ขาซึ่ง ขาเก่งกำไรหน่อยๆ แล้วก็เน้นหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเสียมากกว่า การขายถ้าผิดพลาด ไม่รู้หรือที่ขาย แต่กำไร ก็ใช้ว่าจะรีบขาย ต้องมีเป้าหมาย มีแผนการขาย หรือ สัญญาณขายมาให้เห็นเมื่อไหร่ นั่นแหละถึงขายออก ถ้ายังไม่มี ก็ Let Profit Run... ถ้าจะเสีย ก็เสียเถิดๆ แต่ถ้าได้ ก็กำไรๆ แม้จะช้อดตอ แต่ถ้าทำทางไม่ดี “ไม่มีคำว่า ดิตตอย” ในระบบการเก็งกำไรอย่างแนวๆ ละ... แล้วตลาดช่วงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบช้อดตอแม้ว่าจะมีโอกาส “ถูกกว่า” อีกก็ตาม นักเก็งกำไร จะเริ่มหั่นดูอีกแป็บ

ดูตามเกม... มองในรูปแบบการแกว่งตัว ก็คงต้องเล่นเกมเก็งกำไรแบบเป็นรอบ ช้อดใกล้ๆ

แนวรับ แล้วก็ถือหวงไปขายใกล้ๆ แนวต้านให้ได้มากที่สุด... แต่ถ้าหลุดก่อนถึง ก็แค่ยอมเจ็บเล็กๆ

แนวรับ : ... ช่วงราคา 7.60-7.80 ช้อดได้ หลุด 7.40 ก็ Cut

เป้าหมาย : ... ลากเส้นแนวต้านตามภาพนี้ไว้ใกล้ๆ ก็มองขาย

Price Chart...(EPG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EPG... จริงๆ แล้ว เป็นทฤษฎีเบื้องต้นหรือในสิ่งแรกๆ ที่ต้องเรียนกันเลยทีเดียว หากใครที่เรียนเรื่องการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค แล้วลาก Trend หรือ ดี Trend Line ไม่เป็นนั้น ก็ต้องรู้ไว้เลยนะ ว่าเรียนไม่เข้าใจ หรือ อาจจะเข้าใจแต่ไม่ถึงแก่น... ซึ่งเห็นอเมซก็กล่าวไปแล้วว่า ถ้าไม่เข้าใจ หรือ เลือก Trend Line ไม่เก่งนั้น ก็ให้หันไปใช้ MA. แทนได้... แต่ภาพนี้ ลองใช้แค่เส้น Trend Line ดู ก็พอจะรู้ว่า เรารบความเสี่ยงในการจะหลุดแค่ไม่กี่ช้อง แต่ถ้าไม่หลุด แล้วขึ้นต่อเนื่องระยะทางที่จะให้เห็นกำไร มันก็ดูจะคุ้มค่าการเก็งกำไร ซึ่งจริงๆ ไม่อยากใช้คำว่า คุ้มค่ากับการเสี่ยง แม้ทุกท่านจะรู้ว่า ไม่ว่าจะเล่นแบบไหน มันก็มีความเสี่ยงทั้งหมด